

Số: 19/LĐLĐ

V/v tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày
Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2021)

Gia Lâm, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 208/LĐLĐ ngày 19/4/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ và tri ân công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng, Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền về kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sỹ, truyền thống tốt đẹp “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Ăn quả nhớ người trồng cây*” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

2. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội; những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công.

3. Giáo dục đội ngũ CNVCLĐ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào “*Đền ơn đáp nghĩa*” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, bồi đắp lòng tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đạt kết quả tốt, báo cáo công tác triển khai thực hiện về LĐLĐ huyện để tổng hợp báo cáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thế